

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมประชุมระหว่างประเทศ โครงการ New Zealand Prime Minister's Fellowships for ASEAN ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศนิวซีแลนด์

๒. การเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเจ้าภาพในวันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลา ๑๐.๓๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

๓. สรุปผลการหารือระหว่าง กสม. กับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมหารือกับ นาย Jerald Joseph กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย (SUHAKAM) เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยและมาเลเซีย ในเรื่องสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะชาวโรฮิงจา การดำเนินการของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อการพบศพชาวโรฮิงจาในเขตชายแดนประเทศไทย และความคืบหน้าของการให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ฯ ของประเทศมาเลเซีย

๔. สรุปผลการหารือระหว่างผู้แทน กสม. กับผู้แทนสมาคมป้องกันการทรมาน (APT)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นายชาติชาย สุทธิกลิ่น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมหารือกับ Mr. Ben Buckland ที่ปรึกษาสมาคมป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture - APT) และ Ms. Jeehan Mahmud กรรมการบริหารของ APT และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมัลดีฟส์ ในประเด็นเรื่องการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน (Optional Protocol to the Convention against Torture - OPCAT) และการจัดตั้งกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ

ตามพิธีสาร ฯ (National Preventive Mechanism - NPM) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องทำงานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายชาติชาย สุธงษิณ)

๕. เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๒ ราย ได้แก่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ปรกติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้
๒. นายประหยัด เสนวิรัช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้

ซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ และมีเอกสารครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบให้สำนักกฎหมายและคดีดำเนินการต่อไป

๖. ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบื้องต้น

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบื้องต้น (Pre – Ceiling) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ ที่ประชุมมีความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนองบประมาณดังกล่าว ได้แก่ เห็นควรให้บูรณาการแผนการการค้ำชูมนุษย์เป็นแผนบูรณาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ปรากฏในมติของคณะรัฐมนตรี การแจ้งเวียนเอกสารรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ให้กับ กสม. และผู้บริหารเพื่อทราบอีกครั้ง การเพิ่มอัตราค่าจ้างข้าราชการให้พอเพียงต่อภารกิจ และมีมติเห็นชอบ “ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เบื้องต้น (Pre-Ceiling)” ตามที่เสนอ และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักบริหารกลางดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๗. รายงานผลการดำเนินงานและการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ ANNI (Asian NGO Network on National Human Rights Institutions - ANNI) ประจำปี ๒๕๕๙

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเสนอรายงานผลการดำเนินงานและการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ ANNI (Asian NGO Network on National Human Rights Institutions - ANNI) รายงานดังกล่าวมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ กสม. ในหลายประเด็น ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจวิธีการทำงานของ กสม. และการไม่ได้รับข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน ที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ทำหนังสือชี้แจงประเด็นในรายงาน ANNI ประจำปี ๒๕๕๙ ไปยัง Asian NGO Network on National Human Rights Institutions (ANNI) และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum -APF) ตามแนวทางคำชี้แจงที่สำนักงาน กสม. เสนอ

๘. กำหนดการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๙ และกำหนดการฉายภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน “สื่อศิลป์ปี ๔ Human Rights : คนเท่ากัน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องวายุภักษ์ ๕ – ๗ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องกำหนดการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๙ และกำหนดการฉายภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน “สื่อศิลป์

ปี ๔ Human Rights : คนเท่ากัน” และเชิญชมภาพยนตร์สารคดีสิทธิมนุษยชน เรื่อง “รักย้อนแสง” ในวันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ Esplanade รัชดา กรุงเทพฯ ฯ

๙. หนังสือแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมาจากประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนของมาเลเซียถึงประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย ได้มีหนังสือแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมา ถึงประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมา เพื่อแสดงความห่วงใยในสถานการณ์ที่ได้ส่งผลกระทบต่อชนกลุ่มน้อยในรัฐยะไข่จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการที่ประชาชนนับพันคนต้องอพยพและหนีออกจากบ้านเกิดอันเนื่องมาจากการโจมตีและปฏิบัติการที่รุนแรงโดยหน่วยงานของกองทัพ

๑๐. ขอมอบหนังสือสิทธิของผู้ต้องขังหญิง การคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและการนำข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rule) ไปสู่การปฏิบัติ และหนังสือปัญหาการค้ำมนุษย์ในสตรีและเด็ก ทัศนศึกษา “นาคารี เอ็นเทอร์เทนเมนท์ อาบอบนวด”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางสาวสุชาดา เมฆรุ่งเรืองกุล เลขาธิการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางประกายรัตน์ ตันธีรวงศ์) ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และได้รับหนังสือสิทธิของผู้ต้องขังหญิง การคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ และการนำข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ไปสู่การปฏิบัติ และหนังสือปัญหาการค้ำมนุษย์ในสตรีและเด็ก ทัศนศึกษา “นาคารี เอ็นเทอร์เทนเมนท์ อาบอบนวด” จึงขอมอบหนังสือสิทธิของผู้ต้องขังหญิง การคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและการนำข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ไปสู่การปฏิบัติ ให้แก่นายชาติชาย สุทธิกลม ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน และขอมอบหนังสือปัญหาการค้ำมนุษย์ในสตรีและเด็ก ทัศนศึกษา “นาคารี เอ็นเทอร์เทนเมนท์ อาบอบนวด” ให้แก่ห้องสมุดสำนักงาน กสม. เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ต่อไป